

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,501,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,175,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายก/รองนายก อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้		
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายก/รองนายก อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้		
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายก/รองนายก อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้		
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้		
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

<p>เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับประธานสภา/รองประธานสภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557</p>	<p>จำนวน 2,577,600 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม 3,913,560 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด อบต./นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน/นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ/เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน 3,092,520 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 12,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน หมายเหตุ : ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p> <p>- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน 96,240 บาท</p>
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน 168,000 บาท</p>

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	496,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงาน ชับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานชัปรยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตราและ หรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,088,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	649,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	559,000 บาท
<p>-เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) ให้กับพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
<p>-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือผู้ที่ได้รับ คำสั่งจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. จำนวน 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของอบต.</p>		

<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน ที่ได้อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <p>ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล/ผู้บริหาร อบต. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 	จำนวน	80,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่าย</p>	รวม	1,324,600 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
<p>ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ อบต.สระตะเคียน</p>	จำนวน	72,000 บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการจัดทำสิ่งของค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p>ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟางภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบต.สระตะเคียน</p>	จำนวน	72,000 บาท

<p>ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1เครื่อง ปริมาณการถ่ายขึ้น ต่ำ10,000แผ่น/เดือน จำนวนเดือนละ 3,800 บาท ราคารวมวัสดุสิ้น เปลือง ค่าอะไหล่ ค่าบริการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ไม่รวมค่า กระดาษถ่ายเอกสาร</p>	จำนวน	45,600 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ เลี้ยงรับรองและค่าบริการฯลฯ ทั้งนี้ให้จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลด้วย ฯลฯ</p> <p>ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่มฯลฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จำนวน ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและ ค่าสินไหมทดแทน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการ ศึกษาอบรมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่า พวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่า สินไหมทดแทน ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่ เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 	จำนวน	250,000 บาท

<p>โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับทราบอำนาจหน้าที่ ข้อมูล ผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 2)</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>โครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 100 ข้อ 1)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ/ยุบสภา/แทนตำแหน่งที่ว่าง/คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และอื่นๆ) ตลอดจนให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 101 ข้อ 7)</p>	จำนวน	500,000 บาท

<p>โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล สาระตะเคียน เพื่อสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 101 ข้อ 5)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศตลอดจนค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>		
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	655,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตราชายาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559</p> <p>2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561</p> <p>3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลำโพง แผงวงจร และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม

- กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ขาม ช้อนส้อม น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชนและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไซควง แม่แรง สัตว์ผูกมัด ไฟกระพริบ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ แผงจรรยาจร กรวยจรรยาจร และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น

และเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้มและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 	<p>จำนวน</p> <p>400,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาดังกล่าง กระจ่ากกล้องถ่ายภาพ รูป พู่กัน สี กระจกษาเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 	<p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p>
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระจกษาต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>

วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊สและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561	จำนวน 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารสำนักงานหรืออาคารอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.สระตะเคียน ตลอดจนค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลที่ใช้เกินระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงค่าไฟฟ้าพิเศษด้วย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560	รวม จำนวน 460,000 บาท 305,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจการของ อบต.สระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560	จำนวน 30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมาย ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ	จำนวน 15,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการบริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>		
งบลงทุน	รวม	212,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	212,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 54 ข้อ 1) 		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ไมโครโฟนประชุมพร้อมเครื่องขยายเสียง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุม จำนวน 16 ชุด พร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ประจำสำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 54 ข้อ 4) 		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ)

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 54 ข้อ 5)

งบรายจ่ายอื่น

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

งานบริหารงานคลัง

รวม 2,439,000 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,025,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,025,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,293,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12

เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการและหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ อำนวยการกองคลัง อบต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี อบต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	431,820 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรา กำลัง อบต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน พัสดุ และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง อบต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	390,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. สาระละเอียด</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนฯลฯ</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น ค่าป้าย ค่าจัดทำแผ่นพับ ฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2550 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว.29 ก.พ.2551 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 ม.ค.2555 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลว.19 ก.พ.2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 99 ข้อ 1) 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่นหนังสือ เครื่องคิดเลข กรรไกร ตรายาง ดินสอ ปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 <p>หมายเหตุ : ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>		
งบลงทุน	รวม	23,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	2,600 บาท
<p>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) สำหรับใช้ในการทำงานของงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า150 แผ่น สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legalและ Custom</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 53 ข้อ 8) 		

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สำหรับใช้ในการทำงานของงานพัสดุ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเป็นเครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ อัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20ppm สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตังงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี

พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 53 ข้อ 7)

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับใช้ในการสำรองไฟกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานแผนที่ภาษี จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตังงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 53 ข้อ 10)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p> <p> เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557</p> <p> 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ข้อ 1)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการชมรมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชมรมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร. ในการจัดให้สมาชิก อปพร. ชมรมสวนสนาม ทบพวน การทัก บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้มีความพร้อม ความรักสมัครสมานสามัคคีกันในทุกคณะ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการบริการประชาชน</p> <p> เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ข้อ 3)</p>	จำนวน	30,000 บาท

โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟ
ป่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งบ
ประมาณ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

11. หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 104 ข้อ 4)

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง 4 รุ่น ในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น</p> <p>โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/เอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องรายจ่ายนี้</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557</p> <p>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 42 ข้อ 1)</p>	<p>จำนวน 150,000 บาท</p>
--	--------------------------

แผนงานการศึกษา

<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p>	<p>รวม 4,487,820 บาท</p>
<p>งบบุคลากร</p>	<p>รวม 3,440,820 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม 3,440,820 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p>	<p>จำนวน 1,720,320 บาท</p>
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 552,600.-บาท</p>	
<p>-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครู ,ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,167,720 .-บาท</p>	

<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	42,000 บาท
<p>เงินวิทยฐานะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มวิทยฐานะชำนาญการให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ และเป็นบุคลากรทางการศึกษา อบต.สระตะเคียน</p>	จำนวน	84,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา , ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 917,760 .-บาท</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 570,720 .-บาท</p>	จำนวน	1,488,480 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	106,020 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	1,047,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 		
ค่าใช้จ่าย	รวม	856,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง		
ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด(ภารโรง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด(ภารโรง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรม หรือการศึกษาอบรมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตลอดจนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	146,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สระตะเคียน ทั้ง 5 แห่ง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลที่ใช้ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการบริการระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,255,372 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,324,372 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,011,910 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ โดยจ่ายเป็นค่ารางวัลการแสดง ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 4)</p>		

<p>โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประเมินพัฒนาการเด็กผู้มารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบด้าน โดยจ่ายเป็นค่าเช่าชุดการแสดง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล รางวัลการแสดง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการรถ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 1)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนันต์รัตติน้อย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองและมอบอนันต์รัตติน้อย เพื่อสรุปผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองทราบและส่งต่อการพัฒนาเด็กให้แก่สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 6)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากสื่อธรรมชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 2)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลึกส่งให้สถานศึกษาในสังกัด</p>	จำนวน	1,791,910 บาท

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข จำนวน 414,680.-บาท
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศพด.สันติสุข
 เพื่อเบิกหักผลึกส่งอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 225,400.-บาท
 เบิกหักผลึกส่งวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน จำนวน 78,200.-บาท
 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 9,200.- บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 9,200.- บาท
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ปี จำนวน 13,800.-บาท
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ปี จำนวน 19,780.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการสวนผักหนูน้อย จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการสายใยรัก แม่และลูก จำนวน 19,200.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการนิทานปู ยา ตา ยายสายใยชุมชน
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
 เล็ก จำนวน 6,900.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
 บริการ จำนวน 4,000.-บาท

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ จำนวน 264,420.-บาท
 เพื่อเบิกหักผลึกส่งอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 142,100.-บาท
 เบิกหักผลึกส่งวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน จำนวน 49,300.-บาท
 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 5,800.-บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 5,800.- บาท
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ปี จำนวน 8,700.-บาท
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ปี จำนวน 12,470.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการสวนผักหนูน้อย จำนวน 3,000.- บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการสายใยรัก แม่และลูก จำนวน 2,900.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการนิทานปู ยา ตา ยายสายใยชุมชน
 จำนวน 3,000.- บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
 เล็ก จำนวน 4,350.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
 บริการ จำนวน 4,000.-บาท

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระตะเตียน - บ้านใหม่จำนวน 531,050.-บาท
 เพื่อเบิกหักผลึกส่งอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 269,500.-บาท
 เบิกหักผลึกส่งวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน จำนวน 93,500.-บาท
 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 11,000.-บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 11,000.-บาท
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ปี จำนวน 16,500.-บาท
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ปี จำนวน 23,650.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการสวนผักหนูน้อย -
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการสายใยรัก แม่และลูก จำนวน 5,500.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการนิทานปู ยา ตา ยายสายใยชุมชน
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลึกส่ง โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก

เล็ก จำนวน 8,250.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
 บริการ จำนวน 4,000.-บาท

(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บัว จำนวน 280,380.-บาท
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศพด.โคกสูง-บัว
 เพื่อเบิกหักผลักส่งอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 151,900.-บาท
 เบิกหักผลักส่งวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน จำนวน 52,700.-บาท
 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 6,200.-บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 6,200.-บาท
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ปี จำนวน 9,300.-บาท
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ปี จำนวน 13,330.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการสวนผักหนูน้อย จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการสายใยรัก แม่และลูก จำนวน 3,100.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการนิทานปู ยา ตา ยายสายใยชุมชน
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
 เล็ก จำนวน 4,650.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
 บริการ จำนวน 4,000.-บาท

(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้้งาม-โคกวัวนอน จำนวน 301,380.-บาท
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศพด.โคกไม้้งาม-โคก
 วัวนอน เพื่อเบิกหักผลักส่งอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 151,900.-บาท
 เบิกหักผลักส่งวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน จำนวน 52,700.-บาท
 ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 6,200.-บาท
 ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200/ปี จำนวน 6,200.-บาท
 ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ปี จำนวน 9,300.-บาท
 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ปี จำนวน 13,330.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการสวนผักหนูน้อย จำนวน 3,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการสายใยรัก แม่และลูก จำนวน 3,100.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการนิทานปู ยา ตา ยายสายใยชุมชน
 จำนวน 12,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 จำนวน 15,000.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
 เล็ก จำนวน 4,650.-บาท
 เบิกหักผลักส่ง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
 บริการ จำนวน 4,000.-บาท

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

รวม 2,312,462 บาท
 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วยวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
 อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบบพิมพ์ หนังสือ ตราขาย เครื่องคิด
 เลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุด
 ประวัติ กระดาษ ปากกา และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่าย
 นี้

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,207,462 บาท
<p>ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 367,910บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 136 ข้อ 17)</p>		
<p>ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,839,552บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน ภายในเขตตำบลสระตะเคียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 136 ข้อ 18)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก พิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
งบลงทุน	รวม	91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	91,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางของ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 56 ข้อ 8)</p>		
ชั้นวางรองเท้า	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า จำนวน 8 ชุด สำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสระตะเคียน-บ้านใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุรีรัมย์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวันอน (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 56 ข้อ 7)</p>		
พัดลมตั้งพื้น	จำนวน	6,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใบพัด 18 นิ้ว ระดับความแรงลม 3 ระดับ จำนวน 8 เครื่อง (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) สำหรับ ศพด.สันติสุข ศพด.หนองใหญ่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 56 ข้อ 2)</p>		

พัสดุมติดผนัง	จำนวน	7,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อพัสดุมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัว สำหรับ (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-ปวีว (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 56 ข้อ 1)</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (เคลื่อนที่ได้) สำหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จำนวน 3 เครื่อง (จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 57 ข้อ 13)</p>		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	17,700 บาท
<p>โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 57 ข้อ 14)</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,840,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,840,000 บาท
<p>อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มสถานศึกษาภายในเขตตำบลสระตะเคียน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน มีภาวะโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการด้านต่างๆ เหมาะสมตามวัย</p>		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน เพื่อจัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ์ สำหรับให้บริการแก่เด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ข้อ 13)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และวารสารต่างๆ การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,739,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	958,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	958,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	556,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และนักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	336,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาขาวิชาและตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อปต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อปต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อปต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อปต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,388,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อปต.สระตะเคียน ที่ได้อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554</p> <p>2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560</p> <p>3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541</p> <p>4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,268,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าสิ่งพิมพ์ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าสิ่งพิมพ์ หรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขและแมว บันทึกข้อมูลในระบบ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทำการสำรวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 1020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560</p> <p>2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 1)</p>	จำนวน	18,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ได้รับคำสั่งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.สระตะเคียน เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท

<p>โครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันเด็กจมน้ำในแหล่งน้ำ เด็กเรียนรู้หลักการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอด และลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสืออำเภอเสิงสาง ที่ นม 2018 /ว134 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 85 ลำดับที่ 8)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชน ตำบลสระตะเคียนโดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 86 ลำดับที่ 9)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกหากเกิดการระบาด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ค่าวัคซีน เช่นค่าน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ค่าทรายเทียมฟอส 1 % ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาคนพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ม.67 (3) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 83 ข้อ 3)</p>	จำนวน	200,000 บาท

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลสระตะเคียน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ค่ายวัคซีน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่าจัดการอบรมให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตังงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1020
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 6 ลำดับที่ 2)

โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- 1) ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจำในเขตปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต. สระตะเคียน เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- 2) ค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- 3) ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- 4) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ และการให้บริการชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจำตำบล

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตังงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.3/ ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
หน้า 82 ลำดับที่ 1)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศตลอดจนค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบบพิมพ์ หนังสือ ตราขาย เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติพนักงาน ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคอื่นๆ เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัคซีน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดยุงและแมลงวัน น้ำยาตรวจปัสสาวะ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ วารสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
งบลงทุน	รวม	113,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	113,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
<p>ตู้เหล็กขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นตู้เหล็กไม่เป็นสนิม 2) มีช่องแบ่งประเภทขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่โทรศัพท์ และอื่น ๆ จำนวน 6 ช่อง มีป้ายระบุชนิดเงินแต่ละประเภท 3) มีป้ายจตุรบรรพมขยะอันตรายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านบนตู้เหล็ก <p>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 54 ลำดับที่ 3)</p>		

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ

- 1) มีมือจับชนิดบิด
 - 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
 - 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา
ตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
- (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 54 ลำดับที่ 2)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก
โดยมีคุณลักษณะ

- 1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว
 - 2) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา
 - 3) มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง
 - 4) ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
 - 5) ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
 - 6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
 - 7) ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
 - 8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำ
 - 9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
 - 10) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 11) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
- เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา
ตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
- (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 54 ลำดับที่ 5)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - 2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
 - 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - 5) มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - 8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - 9) มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - 10) สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 54 ลำดับที่ 4)

งบเงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

280,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

จำนวน

280,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 14 หมู่บ้าน เช่นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1020 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้า 9 ลำดับที่ 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,106,930 บาท
งบบุคลากร	รวม	936,430 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	936,430 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	520,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ อบต.สระตะเคียน และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเพื่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.สระตะเคียน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.สระตะเคียน จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	352,750 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน/ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการและหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการและหรือตำแหน่งอื่นตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต. สาระตะเคียน ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุด</p> <p> เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <p> ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559</p>		
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/นักพัฒนาชุมชนและผู้มีสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ</p> <p> เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	จำนวน	10,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในการจัดทำสิ่งของ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ</p> <p> ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา</p> <p> ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ (ยกเว้น ค่าตู้สาขา</p> <p> ค่าเครื่องโทรที่ตนเองภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน)</p> <p> ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษา
อบรมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบ
ด้วย ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในรายการประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แบบพิมพ์ หนังสือ ตราขาย และวัสดุ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมต่างๆ เช่นการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่น
ป้าย ประกาศ วารสาร แผ่นพับ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive
 ฯลฯ) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุ
อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

งบลงทุน	รวม	20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	4,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้เบาะหุ้มพองน้ำหุ้มหนังเทียม จำนวน 1ชุด (จัดหาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 58 ข้อ 1)</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD - RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 58 ข้อ3)</p>		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>โครงการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษต่อเด็กและสตรีบุคคลในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 87 ข้อ 1)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 38 ข้อ2)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี</p> <p>เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสตรีในตำบลสระตะเคียน ที่สนใจมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสายใย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เนื่องจากในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ปฏิบัติภายในครอบครัวได้ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 <p>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 73 ข้อ1)</p>	จำนวน	25,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาคณะกรรมการบริหารสภาเด็กให้มีความรับผิดชอบ มีวินัยและสามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยจัดการประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) หน้า 87ข้อ 3)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนตำบลสระตะเคียนให้ได้มีการออกกำลังกายและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 87 ข้อ 2)</p>	จำนวน	25,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,875,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,549,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,549,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	735,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และนายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ 2 อัตรา และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ ชำนาญช่างโยธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และหรือตำแหน่งตามแผน อัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 3 อัตรา และหรือ ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,320,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้ อำนวยการกองช่าง และ นายช่างโยธาปฏิบัติกร/ชำนาญการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554</p> <p>2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560</p> <p>3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541</p> <p>4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและรับรองแบบก่อสร้างจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบก่อสร้างและรับรองแบบก่อสร้างจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สำหรับนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ด่วนมากที่สุด มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน</p> <p>เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ รถอีแต่น์จักรยานยนต์ เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ตลอดจนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาประเภทอื่นๆ อยู่ในประเภทนี้</p>	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,090,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตราชาย ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ หลอดไฟ สายไฟ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ ต่างๆ เช่น สี ไม้ ทินเนอร์ ทราย ปูน อิฐ หิน และอื่นๆ ที่เข้าประเภทราย จ่ายนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น เบ็ดเตล็ด ยางใน ยางนอก ตลอดจนวัสดุ อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้น เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) และวัสดุ อื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้		
งบลงทุน	รวม	6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานระดับต้น จำนวน 1 ชุด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 59 ข้อ 2)		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	6,915,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,915,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,915,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว)	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 สายจากสี่แยกบ้านนายชั้นถึงหลักขาว รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 23 ข้อ 63)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 (สายจากบ้านแม่ใหญ่จัดถึงบ้านนายพอง)	จำนวน	241,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ 4 สายจากบ้านแม่ใหญ่จัดถึงบ้านนายพอง รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 14 ข้อ28)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแวน)	จำนวน	363,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนายอุดมถึงหนองแวน รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 11 ข้อ16)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (สายจากซอยที่3จากบ้านนางเฮงถึงบ้านนางเอียง)	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 สายจากซอยที่3 จากบ้านนางเฮงถึงบ้านนางเอียง รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 27 ข้อ77)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 (สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนายสวาท)	จำนวน	136,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ 11 สายจากบ้านนายอุดรถึงบ้านนายสวาท รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 27 ข้อ 76)		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 3)	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 3 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 3.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 16 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 30 ข้อ 89)</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 4)	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 4 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 7.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 30 ข้อ 90)</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 (สายจากคุ่มที่4 ถึง คุ่มที่ 5)	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายจากคุ่มที่ 4 ถึงคุ่มที่ 5 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 25 ข้อ 69)</p>		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 (สายจากบ้านนายสมชายลงกระโทกถึงบ้านนางสาวจันทร์แรม หมั่นเพียร)	จำนวน	193,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายสมชายลงกระโทกถึงบ้านนางสาวจันทร์แรม หมั่นเพียร รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 51 ข้อ 17)</p>		

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 (สายจากหน้าศาลาประชาคมถึงบ้านนางสาวเสนห์ ไยกระโทก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 สายจากหน้าศาลาประชาคมถึงบ้านนางสาวเสนห์ ไยกระโทก รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 16 ข้อ 36)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 (สายจากศาลาประชาคมหมู่ที่ 14 ถึงหน้าวัดป่าห้วยเตยธรรมมาราม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ 14 สายจากศาลาประชาคมหมู่ที่ 14 ถึงหน้าวัดป่าห้วยเตยธรรมมาราม รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 33 ข้อ 98)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (สายจากศาลาถึงบ้านนายประนอม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 สายจากศาลาถึงบ้านนายประนอม รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 888 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 21 ข้อ 53)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 (สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 2)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายจากต่อหัวซอย ซอยที่ 2 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 32.50 ตร.ม.</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 30 ข้อ 88)</p>	จำนวน	18,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 (สายจากบ้านนางเสียมถึงบ้านสามิต ชิมกระโทก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนางเสียมถึงบ้านสามิต ชิมกระโทก รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 7 ข้อ 2)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 (สายจากหน้าวัดคลองศรีสุขถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านหนองหิน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9 สายจากหน้าวัดคลองศรีสุขถึงสะพานข้ามคลองส่งน้ำบ้านหนองหิน รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. และทำการเกรด ปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 57 ข้อ 40)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุจิว หมู่ที่ 7 (สายจากบ้านบุจิวถึงสะพานขาว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุจิว หมู่ที่ 7 สายจากบ้านบุจิวถึงสะพานขาว รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 19 ข้อ 45)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุบ้านโคก หมู่ที่ 12 (สายจากหมู่บ้านโคกถึงป้ายอ่างห้วยเตย)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุบ้านโคก หมู่ที่ 12 สายจากหมู่บ้านโคกถึงป้ายอ่างห้วยเตย รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 4,050 ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 60 ข้อ 51)</p>	จำนวน	500,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 (สายเข้าไร้สายคลองทยง) จำนวน 300,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ 8 สายเข้าไร้สายคลองทยง รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,430 ตร.ม. และทำการเกรดปรับแต่งบดอัดแน่นพื้นผิวทางจนเรียบร้อยพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 66 ข้อ 3)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถมไหล่ทางหลวง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ 4 จำนวน 400,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถมไหล่ทางหลวง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ 4 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,450 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 47 ข้อ 3)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 จำนวน 400,000 บาท (หน้าโรงเรียนบ้านสระตะเคียนถึงคลองลำมาศทั้งสองข้างทาง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 หน้าโรงเรียนบ้านสระตะเคียนถึงคลองลำมาศทั้งสองข้างทาง รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 63 ข้อ 63)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 จำนวน 53,000 บาท (ข้างศูนย์เด็กเล็ก)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 ข้างศูนย์เด็กเล็ก รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 32 เมตร</p> <p>รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 31 ข้อ 92)</p>	จำนวน	53,000 บาท

- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13 จำนวน 200,000 บาท
- (บ้านนางสมหมาย พวงจันทร์ถึงบ้านนายสมชาติ เจยกกลาง)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 13
 บ้านนางสมหมาย พวงจันทร์ถึงบ้านนายสมชาติ เจยกกลาง
 รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 31 ข้อ 93)
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 จำนวน 229,000 บาท
 (สายจากข้างๆ วัดและโรงเรียนบ้านหนองหิน)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2
 สายจากข้างๆ วัดและโรงเรียนบ้านหนองหิน
 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
 จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 9 ข้อ 8)
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 จำนวน 193,000 บาท
 (สายจากบ้านนางนาถึงบ้านนายแสง)
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 สายจากบ้านนางนาถึงบ้านนายแสง
 รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
 จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 9 ข้อ 9)
- โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงที่รับถ่ายโอน จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงที่รับถ่าย
 โอน รายละเอียดดังนี้ ถนนกว้าง 9 เมตร ยาว 153 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
 ไม่น้อยกว่า 1,377 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบ อบต.สระตะเคียน กำหนด
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 หน้า 64 ข้อ 66)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขนขยะมีพิษ ค่ากำจัดขยะมีพิษ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อถังขยะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้		
1. เป็นไปตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560		
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560		
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561		
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95 ข้อ 4)		
โครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสวยงาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนรักษาความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงานค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายโครงการ ป้ายประกาศเกียรติคุณ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้		
1. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560		
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560		
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561		
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 95 ข้อ 3)		

<p>โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ เพื่อดำเนินการจัดการลดปริมาณขยะในชุมชนตั้งแต่ระดับครัวเรือน และเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ ค่าจัดซื้อถังหมอม ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 96 ข้อ 5) 	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
---	--------------------------------

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<p>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ค่าใช้จ่าย</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน สร้างความเข้าใจอันดีและความรู้สึกที่ดีระหว่าง อบต. กับประชาชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบต. และนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการจาก อบต. โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 <p>(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 1)</p>	<p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>135,000 บาท</p> <p>135,000 บาท</p> <p>135,000 บาท</p> <p>10,000 บาท</p>
---	--

โครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมสนับสนุน	จำนวน
สนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรือ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพเสพติด และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ทั้งชาติการจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ฯลฯ

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า103 ข้อ 2)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน
	65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตั้งประมาณการไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากได้รับการจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ และให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจ่ายนี้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 103 ข้อ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาสามัคคี "สระตะเคียนเกมส์" ครั้งที่ 21	จำนวน
	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 21” เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รู้รักสามัคคี รู้จักกติกามารยาท มีทักษะในการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด

(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า78 ข้อ 23)

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬามีไว้ประจำที่ศูนย์กีฬาตำบลสระตะเคียนและให้หมู่บ้านยืมภายในตำบลสระตะเคียน และตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในหมู่บ้านให้มีอุปกรณ์กีฬาในการเล่นกีฬา และการแข่งขันกีฬาของศูนย์กีฬาประจำตำบลสระตะเคียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 136 ข้อ16)</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	90,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	90,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัลการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 5)</p>		
โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระธรรม คำสอนแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการรถ ค่าจัดทำเอกสารการบรรยายธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 91 ข้อ 8)</p>		
โครงการส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน เพื่อนำเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 14)</p>		
โครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2562	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 ในการจัดสงขบวนสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารีเข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอเสิงสาง โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย ค่าแต่งตัวผู้เข้าร่วมขบวน ค่าเหมาบริการในการจัดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ค่าจ้างในการจัดทำขบวน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 4)</p>		

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 6)</p>		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	1,533,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,215,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,215,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	523,440 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประจำตำแหน่ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	583,680 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป และหรือตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังสามปี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <p>1. หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	318,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่าย	รวม	218,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน</p> <p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนในการประชุม สัมมนาและการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชุดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

<p>โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน" เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน" เพื่อรำลึก ถึง พระมหากษัตริย์คุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 70 ข้อ 9)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน เพื่อส่งเสริมการใช้เชื้อรา ในการป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรู พืช ต่างๆ ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร และเป็นการส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดภัยสารพิษ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้า70 ข้อ 8)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรภายในตำบลสระตะเคียน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 72 ข้อ 14)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 41 ข้อ 1)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกรศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การทำน้ำสกัดจากมูลสุกร เพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี ในการทำการเกษตรอีกทางหนึ่ง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 69 ข้อ 6)</p>	จำนวน	20,000 บาท

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม "โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน" เพื่อให้เกษตรกร มีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้า 68 ข้อ 1)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่นรถฟาร์มแทรกเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ตลอดจนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ เช่นการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ประกาศ วารสาร แผ่นพับ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำมันเบรก และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช วัสดุตรวจวินิจฉัยดินและน้ำ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ เช่นการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ประกาศ วารสาร แผ่นพับ และอื่น ๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจ่ายนี้</p>		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	16,570,158 บาท
งบกลาง	รวม	16,570,158 บาท
งบกลาง	รวม	16,570,158 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	230,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างในอัตรา ร้อยละห้าให้กับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 3. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	11,578,800 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุภายในเขตตำบล สาระตะเคียน จำนวน 1,463 ราย</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	3,657,600 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการภายในเขตตำบล สาระตะเคียน จำนวน 381 ราย</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	120,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในเขตตำบล สาระตะเคียน ซึ่งแพทย์ได้รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็น อายากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ จำนวน 16 ราย</p>		

สำรองจ่าย

จำนวน

504,458 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมในพื้นที่ตำบล สระตะเคียน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยฯลฯ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมา ตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2545
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

จำนวน

230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อเป็นการพัฒนาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขภายในเขตตำบลสระตะเคียน

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

249,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 1% ของรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งคำนวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ สำหรับข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อสมทบ กบท. กรณีที่จัดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ การ แยกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ตั้งจ่ายเงินสมทบ กบท . ด้วย โดยไม่นำเงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปมารวมคำนวณ

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอำนาจในการนำมาตั้งงบประมาณ ดังนี้

1. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560